



ผลงาน "DustBoy Sensor Network for Community PM2.5 Monitoring System"

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าทีมวิจัยศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Data Center: CCDC) เนื่องในโอกาสส่งทีมวิจัยเข้าแสดงผลงานและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ "Grand Prize" รางวัลใหญ่สุดในการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวทีนานาชาติ "Seoul International Invention Fair 2023" (SIIF 2023)

จากผลงาน "DustBoy Sensor Network for Community PM2.5 Monitoring System" ซึ่งได้มีการขยายผลการติดตั้ง และใช้ประโยชน์ เช่น เซอร์ขนาดเล็กเพื่อเผ่าละวังและเตือนภัยในวิกฤตฝุ่นควันทั่วประเทศ และมีแผนเพิ่มเติมร่วมกับกรมอนามัยกว่า 500 จุดในปีหน้านี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล PM2.5 ในพื้นที่ของท่านได้ทางเว็บ หรือ แอปพ์ AQIC

สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)



ประชุมหารือสร้างแนวทางพัฒนาโครงการความร่วมมือ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ วิสาหกิจชุมชน ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนหารือ กับท่านอิชพล อภิรัตน์ชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คุณกมลธิดา ลลนาธิกุล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคุณมิลลิการ์ อินติะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

เพื่อสร้างแนวทางพัฒนาโครงการความร่วมมือ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่

สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป





พิธีลงนามความร่วมมือ "U-Media Hub เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่" และการแถลงข่าวโครงการ "CMU Negative Carbon Parking & Road"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

โดยมี รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี และประธานกรรมการอำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวแสดงความยินดีในการร่วมมือด้านสื่อมวลชน



รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภิตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวถึงแถลงและเจตนารมณ์ในความร่วมมือ ระหว่างสำนักบริการวิชาการกับเครือข่ายด้านสื่อมวลชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

1. คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณบดี รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
2. ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ Chiangmai reporter club โดย ประธาน ชมรม คุณจักรวิทย์ ระบับ
3. ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ โดย รองประธานชมรม คุณกรรวิทย์ อาสนะ
4. เชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai News ข่าวเชียงใหม่ โดย กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ คุณสรลาลี แซ่เตี๋ย

พิธีลงนามมีจุดประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดห้อง U-Media Hub ห้อง Co-working Space ของกลุ่มสื่อที่เป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน ตอบสนองความจับใจของการทำสื่อสมัยใหม่สอดคล้องกับหนึ่งในนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่สำคัญ คือการพัฒนาย่านธุรกิจการค้า Smart Nimman

แถลงข่าวโครงการ "CMU Negative Carbon Parking & Road" เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โครงการวิจัยพัฒนาถนนด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสถียรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นผู้นำเสนอโครงการ และบริษัท CPAC นำเสนอแนวทางดำเนินงาน โดยมีการวางเป้าหมายให้แล้วเสร็จก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมกับการร่วมเฉลิมฉลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ 60 ปี ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 นี้

ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่





UNISERV CMU ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรงานบริการภายในองค์กรแบบมืออาชีพ

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรงานบริการภายในองค์กรแบบมืออาชีพ” Food & Beverage Service for MICE Event เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพให้โดดเด่นในทุกโอกาส ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Development and Supervisory Skills) รุ่นที่ 1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

บริษัท โฮยา สำพูม จำกัด ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ ดำเนินการจัดหลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Development and Supervisory Skills) รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและความสำคัญ เทคนิคการพัฒนาตนเอง สำหรับการเป็นผู้นำ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ท่าน

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ อรพิน สันติธรรมากุล และ อาจารย์ ดร.คินสนา สิริธาม

ณ บริษัท โฮยา สำพูม



ประชุมหารือโครงการการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมหารือกับ คุณวิภาวิไล วรพตนิพนธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และคุณจิรกร สุวงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำโครงการการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ของจังหวัดเชียงใหม่ ในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมเสวนาด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าและบริการจาก 9 กลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
- การแสดงผลงานทางวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การเสวนา showcase จากผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมตลาดนัดสินค้าอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ชุมชน และ กิจกรรมตลาดนัดมือสองพร้อมพื้นที่กิจกรรมสำหรับชาวเชียงใหม่

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

